

Điểm tựa vững chắc của doanh nghiệp

Với rất nhiều hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên, Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Bình không chỉ là ngôi nhà chung mà còn là điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn phát triển.



Các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Bình thăm Công ty Cổ phần Ô tô Hưng Thịnh Phát.

Mỗi buổi gặp mặt của các doanh nhân trên địa bàn thành phố do Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Bình tổ chức luôn hứng khởi và tràn ngập niềm vui. Những cái bắt tay thật chặt, những cuộc trao đổi thân thiết, cởi mở về hoạt động sản xuất, kinh doanh, chia sẻ cho nhau kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp hiệu quả khiến các doanh nhân gần gũi, gắn bó với nhau hơn. Hàng năm, Hội Doanh nghiệp thành phố tuyên truyền, phổ biến pháp luật giúp hội viên nâng cao kiến thức pháp luật về đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, Hội phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng, trung tâm đào tạo uy tín, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên đề về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành, sản xuất, kết nối doanh nghiệp hợp tác sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của nhau đã mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp.

Một trong những hoạt động của Hội Doanh nghiệp thành phố được Thành ủy, UBND thành phố Thái Bình và hội viên ghi nhận, đánh giá cao đó là tạo ra cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước và ngược lại. Hội thường xuyên phối hợp với



Một góc thành phố Thái Bình.

UBND thành phố trong việc cập nhật, công khai mọi chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các quy hoạch trên địa bàn giúp các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp trẻ chủ động nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư phát triển. Ban Thường vụ Hội thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để báo cáo, tham mưu cấp ủy, chính quyền thành phố có giải pháp tháo gỡ kịp thời cho doanh nghiệp. Tiêu biểu như Hội đã tham mưu UBND thành phố chỉ đạo tháo

gỡ khó khăn cho Công ty TNHH Dịch vụ thương mại tổng hợp Quang Hưng Phát trong thực hiện dự án tại xã Phú Xuân từ khâu tuyên truyền, vận động người dân đến công tác kiểm đếm, đền bù, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Nhờ đó doanh nghiệp triển khai dự án bảo đảm tiến độ đề ra.

Đứng trước những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây ra, từ đầu năm đến nay, Hội Doanh nghiệp thành phố đã tích cực tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch và tạo không khí thi đua, thúc

đẩy sản xuất, kinh doanh, duy trì việc làm, bảo đảm đời sống cho người lao động. Bản thân các doanh nghiệp hội viên Hội Doanh nghiệp thành phố luôn là những hạt nhân đi đầu trong đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại phục vụ sản xuất, kinh doanh giúp doanh nghiệp đứng vững trước khó khăn và có những đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế của thành phố. 9 tháng năm 2020, dù bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh nhưng giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng và thương mại của thành phố vẫn đạt gần 24.800 tỷ đồng, tăng gần 4% so với cùng kỳ năm 2019. Ngoài góp phần đặc lực trong duy trì phát triển kinh tế của thành phố, những dự án đầu tư của các doanh nghiệp với hàng loạt công trình thương mại, nhà ở xã hội, các khu đô thị, trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, giao thông... đã làm cho diện mạo đô thị của thành phố ngày càng khang trang, hiện đại, xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh.

Bên cạnh bảo vệ quyền lợi chính đáng và tạo động lực cho các doanh nghiệp phát triển, Hội Doanh nghiệp thành phố chú trọng tập hợp và phát động doanh nghiệp hội viên tham gia các hoạt động xã hội, chia sẻ với cộng đồng. Trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Hội đã vận động các doanh nghiệp ủng hộ hơn 1 tỷ đồng để thành phố tổ chức bắn pháo hoa tạo không khí phấn khởi trong nhân dân đón xuân mới; ủng hộ hơn 2.000 suất quà tết với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Dịp tết Trung thu vừa qua, các doanh nghiệp hội viên Hội Doanh nghiệp thành phố quyên góp, ủng hộ hơn 1.000 suất quà tết trị giá hơn 600 triệu đồng tặng các em ở Làng trẻ em SOS, các cháu bị nhiễm chất độc da cam và trẻ em nghèo trên địa bàn thành phố. Sự sẻ chia với cộng đồng chính là nét đẹp văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân thành phố Thái Bình ngày càng tỏa sáng.

VŨ MẠNH HOÀN
(Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Bình)

CÔNG TY XE ĐIỆN DIBAO MINH THỨC Phát triển doanh nghiệp gắn với cộng đồng

Hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh xe điện, Công ty Xe điện Dibao Minh Thức (khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình) luôn theo đuổi một mục tiêu vì lợi ích và an toàn của cộng đồng. Chính mục tiêu ấy đã góp phần làm nên thương hiệu Minh Thức và giúp doanh nghiệp không ngừng lớn mạnh.

Con trai bước vào học lớp 10, trường cách xa nhà hơn 5km nên ông Đặng Xuân Huỳnh ở xã Hồng Phong (Vũ Thư) phải mua cho con chiếc xe máy điện để đi lại đỡ vất vả. Sau khi tìm hiểu thị trường, ông lựa chọn mua chiếc xe máy điện của Công ty Xe điện Dibao Minh Thức có giá hơn 14 triệu đồng. Ông Huỳnh cho biết: Tôi mua chiếc xe này vì giá cả phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình và nhiều người ở trong xã từng mua loại xe này về sử dụng thấy rất bền. Được cửa hàng khuyến mại tặng thêm quà là chiếc mũ bảo hiểm tôi rất phấn khởi.

Không riêng ông Huỳnh, rất nhiều người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh nói riêng, trong cả nước nói chung đều có thiện cảm và tin tưởng khi mua sắm xe đạp, xe máy điện mang thương hiệu Dibao Minh Thức. Ông Phạm Minh Thức, Giám đốc Công ty Xe điện Dibao Minh Thức chia sẻ: Tất cả các sản phẩm xe điện của Công ty luôn đạt tiêu chuẩn chất lượng cao với linh kiện chính hãng nhập khẩu và được đội ngũ kỹ sư, công nhân tay nghề giỏi lắp ráp tại nhà máy. Do kiểm soát được chất lượng nên Công ty mạnh dạn nâng chính sách bảo hành cho xe từ 1 - 3 năm tùy từng dòng sản phẩm và bảo hành từng bộ phận của xe. Công ty trực tiếp sản xuất và phân phối đến gần 300 đại lý, cửa hàng trong cả nước nên người tiêu dùng được

hưởng giá mua xe tốt nhất nhờ hạn chế chi phí qua các khâu trung gian.

Người dân lựa chọn mua xe xe điện Minh Thức còn do Công ty có chính sách chăm sóc khách hàng chu đáo. Ngoài tư vấn cho người dân mua xe phù hợp với nhu cầu, các nhân viên của đại lý, cửa hàng duy trì việc liên lạc với khách hàng theo định kỳ để nắm bắt thông tin về chất lượng xe, lắng nghe ý kiến phản hồi và tư vấn cách sử dụng để xe được bền hoặc thông báo cho khách hàng đưa xe đến cửa hàng kiểm tra, bảo dưỡng. Khách hàng sử dụng xe điện Dibao Minh Thức khi gặp sự cố trên đường đều được lực lượng cứu hộ của Công ty, đại lý, cửa hàng hỗ trợ xử lý kịp thời.

Nói về lý do đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh xe điện, Giám đốc Phạm Minh Thức cho biết: Xe sử dụng năng lượng điện nên tiết kiệm được khoảng 80% chi phí nguyên liệu so với xe sử dụng xăng cho người dùng. Đây là phương tiện giao thông góp phần giảm khí thải, bảo vệ môi trường sống trong lành hơn nên chúng tôi quyết tâm phát triển dòng xe thân thiện với môi trường này.

Nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, hiện nay Công ty Xe điện Dibao Minh Thức có hơn 100 loại xe từ phiên bản phổ thông giá 14 -

16 triệu đồng/chiếc đến phiên bản cao cấp giá gần 40 triệu đồng/chiếc. Mỗi năm Công ty sản xuất và cung cấp ra thị trường khắp cả nước với trên 30.000 xe, doanh thu đạt hơn 130 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước 30 tỷ đồng. Công ty bán xe máy điện nhiều nhất cả nước; riêng tại Thái Bình, Dibao Minh Thức chiếm 80% thị phần thị trường xe đạp, xe máy điện.

Không chỉ chú trọng phát triển sản xuất, kinh doanh, Công ty Xe điện Dibao Minh Thức tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Vào các dịp lễ, tết, Công ty đều tổ chức đi thăm, tặng gần 1.000 suất quà cho hộ nghèo, trẻ em khuyết tật, mô côi, nhiễm chất độc da cam với tổng trị giá gần 500 triệu đồng. Nhân dịp đầu năm học mới, hàng năm Công ty tổ chức tặng túi sách, mũ bảo hiểm cho khoảng 9.000 học sinh khối 9 của các trường trên địa bàn thành phố Thái Bình và các xã vùng ven thành phố. Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, Công ty ủng hộ, tặng 10.000 chiếc khẩu trang cho giáo viên và học sinh của thành phố, góp phần cùng các cấp, các ngành phòng, chống dịch hiệu quả.

KHẮC DUÂN



Người dân đến mua xe điện tại các đại lý, cửa hàng xe điện Dibao Minh Thức đều được tư vấn chu đáo.

HƯNG THỊNH PHÁT

Tiên phong trên thị trường ô tô

Vốn là nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm xe máy, giờ đây Công ty TNHH Hưng Thịnh Phát được biết đến là doanh nghiệp tiên phong trên thị trường xe ô tô tỉnh Thái Bình. Hàng loạt những dự án lớn về kinh doanh ô tô của Hưng Thịnh Phát không chỉ mang đến cơ hội mua sắm tốt nhất cho người dân mà còn góp phần làm cho cảnh quan đô thị thành phố Thái Bình thêm hiện đại.

Những năm qua, nói đến thị trường kinh doanh xe máy, người dân trong tỉnh nghĩ ngay tới thương hiệu Hưng Thịnh Phát bởi Công ty

có hệ thống đại lý ở tất cả các huyện và thành phố Thái Bình chuyên cung cấp sản phẩm xe máy chính hãng của các thương hiệu: Honda, Yamaha, Suzuki,

SYM, HK bike... Mỗi năm Công ty bán ra thị trường từ 18.000 - 20.000 xe máy các loại. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong hoạt động dịch vụ bán hàng, bảo

dưỡng, sửa chữa xe và chăm sóc khách hàng, Hưng Thịnh Phát là doanh nghiệp hàng đầu, chiếm thị phần số 1 về kinh doanh xe máy trên địa bàn tỉnh.

Giàu kinh nghiệm và có uy tín trong hoạt động kinh doanh phương tiện giao thông, Hưng Thịnh Phát đã được các hãng sản xuất ô tô như Hyundai, Toyota, Nissan, Mitsubishi tin tưởng hợp tác đầu tư mở đại lý tại Thái Bình. Và thực tế đã chứng minh, năm 2019 Công ty đã đưa đại lý 3S Hyundai Thái Bình với vốn đầu tư 80 tỷ đồng vào hoạt động; doanh số bán hàng của đại lý đạt bình quân 60 xe/tháng, doanh thu đạt 420 tỷ đồng/năm, chiếm thị phần số 1 toàn tỉnh về bán xe mới.

Ông Vũ Mạnh Hoàn, Tổng giám đốc Công ty TNHH Hưng Thịnh Phát cho biết: Thái Bình là thị trường tiềm năng với tốc độ tăng trưởng nhanh; dự kiến tổng dung lượng thị trường đạt 4.400 xe ô tô vào năm 2021 và khoảng 12.000 xe vào năm 2030. Hưng Thịnh Phát đáp

ứng được tất cả tiêu chí khắt khe của các hãng xe và được chấp thuận trở thành nhà phân phối chính hãng độc quyền tại Thái Bình. Chính vì vậy, chúng tôi quyết định đầu tư hệ thống 4 đại lý ô tô với mong muốn phục vụ tốt nhất nhu cầu mua sắm và mang tới trải nghiệm những dịch vụ tiện ích, hấp dẫn cho người dân trong tỉnh.

Ngoài đại lý Hyundai Thái Bình tại số 204 phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình đang hoạt động, Công ty TNHH Hưng Thịnh Phát đang đồng loạt thi công 3 dự án: đại lý Toyota Thái Bình tại ngã tư đường Võ Nguyên Giáp và đường Long Hưng tuyến tránh xã Đông Hòa; đại lý Nissan Thái Bình tại số 292 đường Trần Thái Tông và đại lý Mitsubishi Tấn Thành Hưng Thịnh tại số 140 đường Quang Trung. Tất cả 4 đại lý ô tô đều có vị trí chiến lược, thuận tiện cho giao thông đi lại và được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn toàn cầu của các hãng xe. Cơ sở vật chất, thiết kế của các đại lý đáp ứng các tiêu chí của đại lý 3S từ Showroom trưng bày và bán sản phẩm, xưởng sửa chữa và bảo dưỡng quy mô lớn, cung cấp phụ tùng chính hãng, khu vực phòng chờ tiện nghi đến quy trình phục vụ chăm sóc khách hàng hoàn hảo. Trong đó, showroom rộng, thiết kế khang trang; xưởng dịch vụ được trang bị và lắp đặt nhiều thiết bị hiện đại như máy chẩn đoán hư hỏng, phòng sơn tiêu chuẩn, thiết bị sửa chữa nhanh... Cả 3 dự án mới được khởi công trong tháng 9 để chào

mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động cuối năm 2020.

Theo lãnh đạo Công ty TNHH Hưng Thịnh Phát, đại lý Nissan Thái Bình có vốn đầu tư 50 tỷ đồng, dự kiến khi đi vào hoạt động doanh số bán hàng sẽ đạt 20 xe/tháng, doanh thu khoảng 200 tỷ đồng/năm. Đại lý Mitsubishi Tấn Thành Hưng Thịnh có vốn đầu tư 4 triệu USD, doanh số bán hàng 40 xe/tháng, doanh thu khoảng 300 tỷ đồng/năm. Đại lý Toyota Thái Bình có vốn đầu tư 100 tỷ đồng, dự kiến doanh số bán hàng đạt 70 xe/tháng, doanh

thu 600 tỷ đồng/năm. Hệ thống đại lý ô tô của Hưng Thịnh Phát sẽ giải quyết việc làm cho hơn 400 lao động, dự kiến mỗi năm đóng góp cho ngân sách nhà nước hơn 40 tỷ đồng.

Đem lại sự phục vụ tốt nhất về xe ô tô cho người tiêu dùng, góp phần làm đẹp diện mạo của thành phố Thái Bình và tích cực tham gia các hoạt động xã hội như từ thiện, bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Công ty TNHH Hưng Thịnh Phát trở thành doanh nghiệp được cộng đồng, xã hội mong đợi.

HÀ THANH



3 dự án đại lý ô tô mới của Công ty TNHH Hưng Thịnh Phát đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.



Các đại lý ô tô của Công ty TNHH Hưng Thịnh Phát có hệ thống trang thiết bị hiện đại và đội ngũ nhân viên kỹ thuật tay nghề cao.